

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 06 năm 2019

V/v Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 479/UBND-KTN ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tuyên truyền các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các văn bản kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, sớm khống chế, kiểm soát được bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được khống chế, đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn tỉnh nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và các hộ kinh doanh, giết mổ lợn không buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập

lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch; không mua bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, nghi mắc bệnh. Các hộ chăn nuôi khi phát hiện lợn ốm, chết phải báo cho cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời, không tự ý giết mổ, chôn lấp... Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

2. Tuyên truyền Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020

Khẳng định việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 và tuyển sinh đầu cấp học, bậc học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2019 – 2020) trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cấp, nhiều ngành.

2.1. Tuyên truyền Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; giải đáp đầy đủ, kịp thời những thắc mắc của thí sinh và người dân về nội dung liên quan đến Kỳ thi. Tuyên truyền, phổ biến quy chế thi, nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh để nắm vững và thực hiện đúng quy chế thi, từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong tổ chức kỳ thi. Thông tin về lịch thi, những điều thí sinh cần lưu ý khi tham gia Kỳ thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các huyện, thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; các phương án hỗ trợ học sinh về phương tiện, nơi ăn, ở và các điều kiện liên quan trong thời gian tham gia kỳ thi; phương án đảm bảo chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi, nơi xử lý cấp cứu tại các điểm thi.v.v. Phản ánh kết quả kiểm tra, thanh tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi; công tác giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, nơi nghỉ tập trung của cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia tổ chức thi...

2.2. Tuyên truyền công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020

Thông tin, tuyên truyền về điều lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT và các Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về tuyển sinh các lớp đầu bậc học, cấp học để học sinh, phụ huynh học sinh nắm bắt thông tin, hiểu rõ quy trình, cách thức tổ chức kỳ tuyển sinh để lựa chọn, đăng ký dự tuyển. Nhấn mạnh việc tổ chức tuyển sinh phải bảo đảm quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

3. Tuyên truyền Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 03/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.

(Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU được gửi kèm trên eOffice và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Lê Hải Yến